
መድረክ ንጉሣዊ ነው እንዴ? 

ሇመድረክ ቅርብ የሆነ አንድ ወዳጄ የመድረክን የእሁድ ግንቦት 28/2008 ጉባዔን አስመሌክቶ 

የነገረኝ ነገር መድረክ ንጉሣዊ ነው እንዴ? የሚሌ ጥያቄ እንዳነሳ አድርጎኛሌ፡፡ መቼም 

በመድረክ ስም ፓርሊማ ስሇነበርኩ ሇመድረክ ቅርብ የምመሰሊቸው ካለ ተሳስተዋሌ፡፡ የመድረክ 

ስብሰባ እንዯሚታወቀው ውሣኔ የሚሰጠው የጉባዔ አባሊት ተሰብሰበው በውይየት አቋም ይዘው 

በነፃነት በሚሰጥ ድምፅ አይዯሇም፡፡ አባሌ ድርጅቶች አድማ መተው የሚመጡበት ነው፡፡ ላሊው 

በመድረክ ውስጥ ኃሊፊነት የሚያዘው በአባሌ ድርጅቶች በዙር ነው፡፡ ከአባሌ ድርጅቶቹ ዯግሞ 

የሚሌኩትን መሪ ቀይረው የማያውቁት ዯግሞ ፕሮፌስር በየነ እና ዶክተር መረራ ናቸው፡፡ 

አሁን ባሇኝ መረጃ መሰረት መድረክን የመምራት ተራው የሀረና ነበር፡፡ ይህ ማሇት ግን 

የስብሳቢነት ቦታው ሇሀረና እንዲሲጠው ሀረና ሇቦታ የሚያቀርበው ዕጩ ወሳኝነት አሇው፡፡ 

ሰሇዚህም ሀረና ያቀረበው ዕጩ ሇመድረክ ሉቀመንበርነት አይዯሇም፣ ሇምክትሌም አይሆንም 

በሚሌ ቦታው በቃኝ ሇማያውቁት ሇፕሮፌሰር በየነ አንዲሰጥ ተዯርጎ ዶክተር መረራም ምክትሌ 

ሆነው ቀጥሇዋሌ፡፡ 

አቶ አስፋ ጫቦ በቅርቡ ባሳተመው መፅኃፍ ውስጥ የሸዋ ንግስና ከተመሇሰ የእኛም መመሇስ 

አሇበት የሚሌ ስሊቅ አቅርቦ ነበር፡፡ ፕሮፌሰር በየነም ቤተሰቦቻቸው በአካባቢው እንዲህ ዓይነት 

የንግሰና ጥያቄ ከመጠ ከሚጠይቁት ወገን ናቸው ስሇሚባሌ፤ ይህ እስኪመጣ ድረስ መድረክን 

የንግስና መሇማመጃ ያዯረጉት መስሇኝ፡፡ ይህ ካሌሆነ ግን ብዙ ሙከራ አድርገው 

ያሌተሳካሊቸውን የአመራር ቦታ ቢቻሌ ፖሇቲካውን ጭምር መተው ሇምን ተቸገሩ? 

ከወዳጄ ጋር ሰሇምርጫው ስናወራ የፕሮፌሰሩ በተዯጋጋሚ ከሚቀርብባቸው ከተቃዋሚ መሪነት 

እራሳቸውን ያግሌለ ጥያቄ ችሊ ማሇት ብቻ ሳይሆን ሃያም ሆነ ሰሊሣ ሰዎች ድምፅ 

ሰጥተዋቸው በሃሊፊነት የሚቆይቱ ባሇፈው የሃሊፊነት ዘመናቸው ምን ሰርተው ነው? የሚሌ 

ጥያቄ ሇምን አያነሱም ነው፡፡ በፕሮፌሰር በየነ አመራር ወቅት መድረክ ምን ውጤት አስገኝቶ 

ያን ውጤት ሇማስቀጠሌ ሲባሌ ነው የተሰጠው ሉባሌ የሚችሌ ውጤት አሌታየም፡፡ በኦሮሚያ 

ሇነበረው ህዝባው ንቅናቄ እንኳን በቂ ድጋፍ መስጠት ያሌቻሇ ስብሰብ እንዯሆነ በስብሰባው 

ወቅት ጥያቄ ተነስቶበታሌ፡፡ 

የተነሳው ጥያቄም “በኦሮሚያ ሇነበረው እንቅስቃሴ ኦፌኩ ብቻውን ሇምን ተንቀሳቀሰ?” በሚሌ 

ነበር፡፡ መሌሱ ግን የበሇጠ አስዯማሚ ነበር፡፡  “ኦሮሞዎች የተሇየ ጉዳይ ስሇነበረን ነው” የሚሌ 



እንዯምታ ያሇው መሌስ ተሰጥቷሌ፡፡ አስገራሚው ነገር በአንድ ወቅት ሀብታሙ አያላው  “ሰሇ 

ኦሮሞ ችግር ሇመናገር ኦሮሞ መሆን አያስፈሌግም ሰው መሆን ይበቃሌ” ብል በሰጠው 

አስተያየት መድረክ አጀንዳ አድርጎት ኦሮሞ ያሌሆነ የኦሮሞ ችግር አይገባውም የሚሌ መሌስ 

ተሰጥቶ አንድነት እና ሀረና ታዲያ እዚህ ምን እንሰራሇን? በሚሌ ስብሰባው ተቀውጦ እንዯነበር 

የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው፡፡ አሁንም መድረኮች አብረን ነን ይበለ እንጁ የትግሬው ችግር የሀረና፣ 

የኦሮሞ ችግር የኦፌኮ አድርገው በመያዝ ዳር ይዘው ተቀምጠዋሌ፡፡ በነገራችን ሊይ መድረኮች 

አንድነትን ካስወጡ በኋሊ የአማራ ተወካይ የሚያዯርጉት ወይም የሚመስሌሊቸው ሳያገኙ እስከ 

አሁን አለ፡፡ በቅርቡ የተመሰረተው የአንድነት ሽራፊ “ነፃነት” የሚባሇው ፓርቲ ይህን ቀዳዳ 

ሇመሙሊት ተሰፋ ሳያዯርጉ አይቀሩም፡፡ ወይም “ሰመያዊ” ፓርቲ ዓይኑ በጨው ታጥቦ 

ሉቀሊቀሊቸው ይችሊሌ፡፡ የመድረክ አመራሮች ይህ ያሇባቸውን የአማራ ወኪሌ ክፍተት 

በመሙሊት “ፎርጂድ” የኢህአዴግ ኮፒ አዯረጃጀት እንዲሳካ መጣራቸው የማይቀር ነው፡፡ 

ሇህወሃት-ሀረና፣ ሇኦህዴድ-ኦፌኮ፣ ሇዯህዴን-የበየነ ፓርቲዎች፣ ሇብአዴን- ? ? ? ? - ፡፡ 

ክፍቱን ቦታ ሇመሙሊት እንግዲ ነፃነትና ሰማያዊ እድለ አሊቸው፡፡ 

የሀረና ሌጆች በመድረኮች ፊት ዓይን የማይሞለ ሆነው የተገኙት በመተካካት ፖሉሲ 

የቀድሞውን መሪ አቶ ገብሩ አስራትን ሇዕጩነት ባሇማቅረባቸው ነው፡፡ አስገራሚው ነገር 

በመድረክ አንፃር የተሻሇ የውጭ ዯጋፊ ያሇው ሀረና ሇክፉም ሇዯጉ በሚሌ የፋይናንስ ኮሚቴ 

ሃሊፊነት እንዯተሰጠው ተሰምቷሌ፡፡ በእርግጥ ዶክተር መረራም ከውጭ ድጋፍ ያሇው ቢሆንም 

ድጋፉን በግሌ ከፈሇገ ሇኦፌኮ ካሌሆነ ሇመድረክ የማድረግ ፍሊጎት የሇውም፡፡ ሇማነኛውም 

ፕሮፌሰሩ ሲመሩት ከነበሯቸው ድርጅቶች የተወሰኑትን “ምርጫ ቦርድ” ተብዬው ቢሰርዘውም 

በንግሰና በሚመስሌ መሌኩ የመድረክን ሃሊፊነት አሇቅ ብሇው ቀጥሇው፡፡ ወይም ዯግሞ አባሊቱ 

በግድ ጭነውባቸዋሌ፡፡ በዚህ የሃሊፊነት ዘመናቸው መቼም በቀጣይ ሉያድርጉት ያሰቡትን 

መርዓ ግብር በሆነ መሌኩ ይፋ ያድርጋለ ብሇን እንጠብቃሇን፡፡ በእኔ ግምት የመድረክ ሰዎች 

ይህን ኃሇፊነት ይዘው መቆየት የፈሇጉት በአንድ አጋጣሚ ኢህአዴግ ሸብረክ ቢሌ አሇን!!! 

ሇማሇት ካሌሆነ በስተቀር በተጠና ሰትራቴጂ ትግለን መርተው መንግሰት ሇመሆን አይዯሇም፡፡ 

እራሱን ሇመንግሰትነት ያሊዘጋጀ ፓርቲ/ሰብሰብ፣ ህዝቡን ሇማድራጀት የማይተጋ ስብስብ 

ፋይዳው አይታየኝም፡፡ 



ሀገራዊ ሰብስብ ነኝ የሚሌ መድረክ ጠቅሊሊ ጉባዔ ሲያካሂድ በማህበራዊ ድረ ገጽ እንኳን 

የውይይት አጀንዳ አሇመሆኑ አሳዝኖች ይህችን አካፈሌኳቹ፤ እናንተስ ምን ታዘባችሁ፡፡ 

ከመድረክ ስብሰባ ተካፋዮች ዝርዝር እንጠብቃሇን ….. ዘሊሇማዊ ስሌጣን …. 

  

 


